



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. สินค้าเกษตรไทยเจ๋งเกินดุล9แสนล.	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. 'ทักษิณ-สุริยะ-พิชัย-นฤมล' ร่วมเวที'ISAN NEXT'20๖๗.	มติชน
3. แหล่งทะเบียนคุณสุ้าเกือบ5หมื่นคน 'พิพัฒน์'มั่นใจค่าแรง400บ.จบ23๖.๗.	มติชน
4. นมโรงเรียนปรับขึ้นราคา	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แก้วโรคงุ้งเป็นวาระแห่งชาติ	มติชน
6. ภาพข่าว: รับทราบมติกรม.แก้หนี้เกษตรกร	แนวหน้า
7. 'เอฟทีเอ'ช่วยไทยส่งออกนมเบอร์ 1 อาเซียน ขึ้นราคา'นมร.ร.'ช่วยเกษตรกร...	มติชน (กรอบบ่าย)
8. คน.ลดค่าครองชีพประชาชน ดูแลสินค้าเกษตร-ต้นทุนผู้ประกอบการ	แนวหน้า
9. คอลัมน์: จับประเด็น: พาณิชย์ตั้งมิส มีสเตอร์ ดูแลสินค้าเกษตร	ไทยโพสต์
10. ไร้อ้อยห้วยฝั่งดเผาผลด PM 2.5	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*

## สินค้าเกษตรไทยเจ๊งเกินดุล9แสนล.

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า 10 เดือนแรกของปี 2567 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรรวมทั้งสิ้น 2,146,745 ล้านบาท โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 1,536,704 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.24% การนำเข้ามูลค่า 610,041 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.15% ส่งผลให้ไทยมีดุลการค้าสินค้าเกษตรเกินดุลถึง 926,663 ล้านบาท

สินค้าเกษตรที่มูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ ข้าว มูลค่า 168,685 ล้านบาท ขยายตัว 39.24% ทูเรียนสด มูลค่า 130,352 ล้านบาท หดตัว 4.57% ยางธรรมชาติ มูลค่า 95,927 ล้านบาท ขยายตัว 54.33% ไม้แปรรูป มูลค่า 87,009 ล้านบาท ขยายตัว 10.75% และอาหารสุนัขหรือแมว มูลค่า 79,071 ล้านบาท ขยายตัว 35.45%

ในขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ ถั่วเหลือง มูลค่า 56,613 ล้านบาท หดตัว 10.38% กากน้ำมันถั่วเหลือง มูลค่า 43,780 ล้านบาท หดตัว 22.90% พลาสติกปิแฉีกแข็ง มูลค่า 32,452 ล้านบาท ขยายตัว 26.75% ข้าวสาลีมูลค่า 31,820 ล้านบาท หดตัว 23.51% และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ มูลค่า 28,131 ล้านบาท ขยายตัว 22.62%

# 'ทักษิณ-สุริยะ-พิชัย-นฤมล' รวมเวที'ISAN NEXT'20๖๘.

สภาพัฒนาชุมชนทำเลอินโดจีน  
'ผู้ว่าททท.' บวมเที่ยวอีสาน  
จัดใหญ่ที่ม.ราชภัฏโคราช  
เอกชนรอฟัง-ลุ้นฝ่าวิกฤต  
รอง ปธ.สภาอุทฯโคราชมั่นใจเวที ISAN NEXT  
20 ๖.ค.นี้ ช่วยพลิกฟื้น ศก.ภูมิภาคผ่านวิสัยทัศน์  
ผู้ร่วมเสวนา ทั้งทักษิณ-รอมว.คมนาคม-คลัง-เกษตร-  
สภาพัฒนา ฝากสาธการบ้านจ้เมกะโปรเจกต์ล่าช้า  
ทำอีสานเสียโอกาส (อ่านต่อหน้า 16)

**ต่อจากหน้า 1**  
**ISAN NEXT**

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายณัฐย์ เสกธีระ  
บรรณาธิการ กองบรรณาธิการมติชน เปิดเผย  
ว่า เครือมติชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา โดยนายสุวัจน์  
ลิปตพัลลภ นายกสภา มรภ.นครราชสีมา  
รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.  
นครราชสีมา จัดสัมมนา ISAN NEXT : พลิก  
เศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤตโลก ที่หอประชุมราชภัฏ  
รังสฤษดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
โดยมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายฯฯ บรรยาย  
พิเศษหัวข้อ อนาคตอีสาน โอกาสประเทศไทย  
ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ สำหรับภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ หรือภาคอีสาน เป็นหนึ่งในภูมิภาค  
ที่มีความสำคัญของไทย อุดมไปด้วยทรัพยากร  
ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  
ที่สำคัญ เป็นชุมทรัพย์ทางอาหาร แหล่ง  
อารยธรรม และเป็นชุมทรัพย์ทางภูมิปัญญา  
ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้

ภาคอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีศักยภาพใน  
การเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
วัฒนธรรม และยังมีรายได้เปรียบเชิงพื้นที่  
ด้านคมนาคมในอนาคต มีแนวโน้มของการ  
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีโอกาส  
การเติบโตอีกมาก

นายณัฐย์กล่าวว่า จากข้อมูลเศรษฐกิจ  
ในปี 2566 พบว่าภาคอีสานมีขนาดจีดีพี  
1 ล้านล้านบาท อัตราเติบโตเป็นบวกต่อ  
เนื่อง โดยในปี 2567 คาดการณ์ไว้บวก 3%  
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามาตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน  
บวกแล้ว 3.1% ดังนั้น ในปีนี้จึงมีโอกาสบวก  
4% โดยยังไม่รวมมาตรการแจกเงินหมื่นรัฐบาล  
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนที่มาจากภาคท่องเที่ยว  
ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการ  
ท่องเที่ยวสายมู การค้าชายแดนผ่านทางเชื่อม  
ไทย-ลาว-จีน เครือมติชนเล็งเห็นว่าพื้นที่ภาค  
อีสานมีศักยภาพหลากหลายด้าน จึงร่วมมือกับ  
มรภ.นครราชสีมา ที่มีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ  
เป็นนายกสภา มรภ.นครราชสีมา และ รศ.ดร.  
อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา  
จัดสัมมนา ISAN NEXT : พลิกเศรษฐกิจไทย

ฝ่าวิกฤตโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกำหนดการ  
การสัมมนา ISAN NEXT : พลิกเศรษฐกิจ  
ไทย ฝ่าวิกฤตโลก วันที่ 20 ธันวาคม 2567  
ที่หอประชุมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครราชสีมา เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  
08.00 น. จากนั้นเข้าสู่พิธีการเวลา 09.30 น.  
โดยนายสุวัจน์กล่าวเปิดการสัมมนา ตามด้วย  
รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ บรรยายเรื่อง มุมมอง  
อีสาน พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย น.ส.จินนา  
ตันศราวีพูน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ (สศช.) บรรยายหัวข้อ อีสาน ทำเล  
ทองอินโดจีน ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ และ  
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการ  
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง  
การท่องเที่ยวอีสาน ผ่าน Soft Power : จาก  
อัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน จากนั้นพักรับประทาน  
อาหารกลางวัน และเริ่มสัมมนาในรอบบ่าย  
เวลา 13.00 น. หัวข้อแก่นักคนอีสาน หัวข้อ  
อนาคตประเทศไทย : อีสาน เชื่อมโลก และ  
หัวข้อดิน น้ำ เส้นเลือดใหญ่เกษตรกรอีสาน  
โดยมีนายพิชัย ชูณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ  
จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคม ศ.ดร.นฤมล ภิญไญ  
ลีนวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ขึ้นบรรยายพิเศษ และสรุปการสัมมนา  
โดย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.00 น. นาย  
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้า  
ร่วมงาน และขึ้นเวทีบรรยายพิเศษหัวข้อ อนาคต  
อีสาน โอกาสประเทศไทย เวลา 17.30 น. ใช้เวลา  
1 ชั่วโมง จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร

น.ส.เจนจิรา กงทอง รองประธานกรรมการ  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และใน  
ฐานะผู้ประกอบการรอบบรทุก กล่าวว่า น่าจะ  
เป็นเวทีสะท้อนวิกฤตปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ประเทศได้ชัดเจนมากขึ้น จะได้เห็นแนวทางพัฒนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจภูมิภาคผ่านวิสัยทัศน์ของแต่ละคน คนในฐานะบุคคลก็กับแวดวงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โดยเฉพาะ และจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์พบว่าโครงการเมกะโปรเจกต์แต่ละโครงการที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ มีความล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ต้องเสียโอกาสในการแข่งขัน เป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมยังดำเนินการล่าช้า เลื่อนออกไปตลอด

น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า สินค้าขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร หรือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงนัก ดังนั้นเมื่อคำนวณค่าขนส่งสินค้าในสัดส่วนสัมพันธ์กับต้นทุน ปริมาณขาย และกำไร จึงทำให้ราคาค่าขนส่งสินค้าสูง มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก่อสร้างล่าช้า ไม่ว่าจะ เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หรือโครงการท่าเรือ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน จะส่งผลให้ภาคการขนส่งยังวนอยู่ในลูบเดิมๆ แยกกับปัญหาที่เหมือนเดิม จึงอยากให้ผลักดันให้แต่ละโครงการสำเร็จรวดเร็วขึ้นและมีความต่อเนื่องมากขึ้น

น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า นอกจากนี้ ในเรื่องของกฎหมายก็มีส่วนทำให้ต้นทุนค่าขนส่งของผู้ประกอบการ รวมถึงเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างเช่น รถบรรทุกในปัจจุบันจะต้องมุ่งสู่มาตรฐาน EURO 5 จะมีระเบียบกำหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานทางสภาพอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอยากจะทำเรื่อง Green Logistics กระบวนการจัดการการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า ขณะที่กรุงเทพฯ ชั้นใน กรมควบคุมมลพิษก็ออกกฎหมายควบคุมเรื่องการเข้าออกของรถบรรทุกแล้ว ก็เท่ากับว่ารถบรรทุกในเขตเมือง หรือแม้แต่ในต่างจังหวัดก็จะมี การเข้มงวดกวดขันเรื่องการปล่อยไอเสีย

มากขึ้นด้วย รถบรรทุกสัญจรอยู่ทุกวันนี้ จะมีทั้งรถสภาพเก่าและใหม่ ยิ่งในภาคอีสานถ้าเป็นรถบรรทุกตัวตึกทางการพืชผลเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่าแทบทั้งนั้น ดังนั้นทางผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีให้รถมีสภาพการใช้งานถูกระเบียบกฎหมาย เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งนั้น แต่ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจ สินค้าส่งออก และราคาพืชผลไม่ดี ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการจะต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้เพื่อลดต้นทุนลงให้ได้ลำดับแรกจะมองไปที่ค่าขนส่ง

น.ส.เจนจิรา กล่าวว่า ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนกฎหมาย และความล่าช้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นอุปสรรคปัญหาให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์มาก เพราะทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น ถ้ารถไฟทางคู่ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ หรือมาช่วยแบ่งเบาการขนส่งทางรถยนต์ได้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ก็จะประสบปัญหาแบบนี้อยู่ต่อไป นอกจากนี้เรื่องนอมินีต่างชาติ หรือเข้ามาเป็นซัพพลายเชนกับโรงงานอุตสาหกรรม จะลงทุนทั้งโรงงานและรถขนส่งมาพร้อมกัน ก็จะทำให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยเร่งรัดก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วย อยากให้ช่วยเหลือต้นทุนพลังงาน หรืออื่นๆ หากไม่สามารถดึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ 30 บาททั่วประเทศได้ ก็อยากให้ช่วยชดเชยราคาน้ำมันให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการโดยตรงรับจ้างขนส่งสินค้าเข้าไปโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ เป็นต้นทุนสุดท้ายไปตกอยู่กับผู้บริโภค

# แหล่งทะเบียนคุณสู้ๆเกือบ5หมื่นคน 'พิพัฒน์' มั่นใจค่าแรง400บ.จบ23ธ.ค.

แหล่งทะเบียนโครงการแก้หนี้'คุณสู้ เราช่วย'เกือบ 5 หมื่นราย นายกบ้านจัดสรรชั้พักดอกเบีย 3 ปี ช่วย ศก.ฟื้นแน่ พณ.คิกออฟ'นิวเอียร์เมกะเซล'ทั่ว ปท. 17 ธ.ค.-31 ม.ค. (อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 1

### คุณสู้ๆ

#### เปิดขั้นตอนลงทะเบียน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศศิภานต์ วัฒนชะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีรัฐบาลร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายลดภาระทางการเงินให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในการชำระหนี้ ให้ประคองตัว รักษาสภาพคล่อง และสินทรัพย์สำคัญ ผ่านแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะช่วยลดภาระการผ่อนชำระต่องวด ขณะนี้มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม จำนวนมาก อาจทำให้บริการสายด่วน 1213 ธปท.และระบบลงทะเบียนล่าช้า แต่ประชาชนเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

น.ส.ศศิภานต์กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" มีดังนี้ 1.ตรวจสอบรายละเอียด ที่เว็บไซต์ [www.bot.or.th/khunsuu](http://www.bot.or.th/khunsuu) และตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 2.สมัครใช้งานด้วยระบบอีเมล หรือ ThaiID โดยสแกน QR บนแอปพลิเคชัน ThaiID เพื่อยืนยันตัวตน 3.กรอกข้อมูลการลงทะเบียน ใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล 4.ส่งคำขอแก้หนี้โดยเลือกผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วม หากผู้ให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมมากกว่า 1 แห่ง หรือประเภทสามารถกดเพิ่มได้ และ 5.ยืนยันการลงทะเบียน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ลูกหนี้เก็บหมายเลขคำร้องไว้ ระบบจะแสดงหมายเลขคำร้อง ให้เก็บไว้เพื่อติดตามสถานะ

#### แหล่งทะเบียน4.8หมื่นคน

น.ส.ศศิภานต์กล่าวอีกว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถจัดการภาระหนี้ได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประชาชนทั่วประเทศ โดยผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

"ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกรายที่ลงทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าว และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิเท่ากันทุกคน โดยสถาบันการเงินจะเริ่มติดต่อกลับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568 และตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านเว็บไซต์ [www.bot.or.th/khunsuu](http://www.bot.or.th/khunsuu) หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน ธปท. 1213" น.ส.ศศิภานต์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก ธปท.เปิดลงทะเบียนแก้หนี้ในโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม มีผู้ร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า 48,000 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกหนี้จำนวนมาก จนระบบลงทะเบียนล่มไปหลายครั้ง

#### เครดิตบูโรชี้เงื่อนไขจูงใจ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ดูจากมาตรการแก้หนี้ที่กระทรวงการคลังและ ธปท.ประกาศออกมา สำหรับหนี้บ้านหนี้รถ และหนี้กลุ่มเอสเอ็มอี โดยพักดอกเบีย 3 ปี ชำระค้างงวดปีแรก 50% ปีที่สอง 70% และปีที่สาม 90% ของค้างงวดเดิม โดยค้างงวดทั้งหมดจะนำไปตัดเงินต้น และดอกเบียที่พักไว้จะได้รับยกเว้นทั้งหมด หากปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอด 3 ปีที่อยู่ภายใต้มาตรการ ถือว่าเป็นมาตรการที่มีเงื่อนไขจูงใจมากๆ และไม่เคยมีก่อน คาดว่าจะทำให้ลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังระบุชัดไม่ได้ว่าจะมากเท่าใด ต้องรอปิดรับลงทะเบียน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

"การปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่านมา ไม่มีพักดอกเบีย มีแต่พักต้น แต่ดอกเบียยังเดิน แต่ครั้งนี้รัฐบาลจัดแบบแกรนด์เชลครั้งใหญ่ ทั้งพักดอกเบียและลดค้างงวดให้ ผลที่จะตามมาคาดว่าจะทำให้ในปี 2568 หนี้เสียปรับตัวลดลงอย่างแน่นอน จากสิ้นปีที่เราคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท เพราะดูจากที่ครั้งแรกที่เปิดลงทะเบียนมีคนลงกว่า 5,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี" นายสุรพลกล่าว

นายสุรพลกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เมื่อลูกหนี้เข้าร่วมโครงการแล้ว และในช่วง 3 ปีนี้ทำตามเงื่อนไขทุกอย่าง นอกจากจะได้ยกเว้นดอกเบียแล้ว หากหนี้ยังชำระไม่หมด จะต้องชำระต่อไปตามปกติในปีที่ 4 ขณะที่ประวัติที่ไม่ดีที่อยู่ในระบบเครดิตบูโร จะถูกล้างไปโดยอัตโนมัติ เพราะในช่วงระหว่างการเข้าร่วมโครงการ จะมีรายงานประวัติการชำระหนี้เข้ามาตลอด 3 ปี

#### นายอสังหาฯหนุนพักดอก

นายอิสระ บุญยัง นายกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า โครงการบ้านเพื่อคนไทยผ่อนเดือนละ 4,000 บาท ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี เนื่องจากทำให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้อยู่ใกล้เมืองได้มากขึ้น และเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ เพราะพัฒนาบนที่ดินของ รพท.ทำให้ไม่มีต้นทุนด้านที่ดิน หากพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 4,000 บาท ถือว่าสามารถดำเนินการได้

นายอิสระกล่าวอีกว่า ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่จะดำเนินการในปี 2568 เป็นอีกนโยบายที่ดีมากๆ นอกจากจะลดค่าเดินทางให้กับผู้ที่ต้องมาทำงานอยู่ใจกลางเมืองแล้ว ยังทำให้เกิดโหมดการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆ เกิดขึ้นในย่านชานเมือง และทำให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการถูกลง เพราะ

สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบทาวนโฮม และ บ้านเดี่ยวในราคาที่ไม่แพงมากได้ เพราะปัจจุบัน โครงข่ายรถไฟฟ้าแต่ละเส้นทางได้ขยายเส้นทาง ไปถึงจังหวัดปริมณฑลแล้ว เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นการกระจายความ แออัดของเมืองไปยังชานเมืองได้อีกด้วย

“ส่วนมาตรการแก้หนี้ที่ออกมาถือว่าดี และยังไม่เคยมีเงื่อนไขพักดอกเบี้ยให้ 3 ปี มาก่อน เชื่อว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากที่ หนี้เสียมันทอนเศรษฐกิจให้ซบเซาแล้วเศรษฐกิจ ไปต่อได้” นายอิสระกล่าว

นายปรีชา ศุภพิตร นายกสมการชย และกมลลาตอลังหาวิทย์ไทย กล่าวว่า หลัง มีมาตรการแก้หนี้ออกมา ทำให้อาคารพาณิชย์ ดึงหนี้นั้นราคาต่ำ 3 ล้านบาท ที่กำลังจะขาย ต่อให้กับบริษัทบริหารหนี้เพื่อไปดำเนินการ กลับไปพิจารณาใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้น จึงมองว่ามาตรการดังกล่าวจะลดชีพหลาย บ้านมือสองในตลาดลงไปได้ และอาจจะทำให้ ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่มี อำนาจต่อรองเพื่อลดราคาให้ถูกลง

## เปิดแบบบ้านเพื่อคนไทย

แหล่งข่าวจากบริษัท เอสอาร์ที เอสเอสที จำกัด (SRTA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยความคืบหน้า โครงการบ้านเพื่อคนไทย ตามที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายว่า ตามแผนจะดำเนินการ 1 แสนยูนิต ขณะนี้อยู่ ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ให้ได้ 100% รวมถึง ดูรายละเอียดในแง่ของศักยภาพ เพื่อออกแบบ พัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน หรือเฟิร์สดีจ๊อบเบอร์ โดยเน้นทำเลที่เดินทางสะดวกและใกล้รถไฟฟ้า ซึ่งมี 4 พื้นที่ที่จะดำเนินการในระยะแรก ได้แก่ บริเวณ กม.11 ปัจจุบันมีเนื้อที่อยู่มากว่า 300 ไร่ แต่จะนำที่ดินด้านหลังสำนักงาน ปตท.มาดำเนินการก่อน, เชียงราก ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 4-5 กิโลเมตร, ย่านธนบุรี เนื้อที่กว่า 21 ไร่ ใกล้สถานีธนบุรีและเชียงใหม่ ใกล้กับสถานีรถไฟ

“รูปแบบการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ขนาดห้อง 30 ตารางเมตร และบ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตารางวา ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ รวมไปถึงพื้นที่ซักล้าง ลานจอดรถ ราคาผ่อนไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 30+30 ปี แต่ตามกฎหมายเช่าระยะ ยาว 99 ปีผ่านการพิจารณาจะดำเนินการตาม กฎหมายเช่า 99 ปีต่อไป โดยจะเปิดให้ชมห้อง ตัวอย่างวันที่ 20 มกราคม 2568 ส่วนรูปแบบ

การลงทุนยังไม่สรุป” แหล่งข่าวกล่าว

## คิกออฟเมกะเซลทั่วปท.

ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายวิทยาการ มณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าว ว่า วันที่ 17 ธันวาคม นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ พณ. จะคิกออฟเปิด พาณิชย ลดราคา New Year Mega Sale 2025 ที่ พณ. ซึ่งเป็นความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ห้าง และร้านค้าทั่วไป นำสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ มาลดราคาสินค้ามากกว่าปกติ ทั่วประเทศข้ามปี เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้า และกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชน โดยจัด ต่อเนื่อง 46 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567- 31 มกราคม 2568 เฉพาะใน พณ.จัดวันที่ 17-19 ธันวาคม มีผู้ประกอบการนำสินค้ามา จำหน่ายกว่า 250 บูธ คาดว่าตลอดงาน 46 วัน จะกระตุ้นการใช้จ่ายกว่า 14,400 ล้านบาทและลด ภาระค่าครองชีพได้ 4,800 ล้านบาท

“ความร่วมมือกับผู้ประกอบการลดราคา สินค้าข้ามปี เป็นส่วนหนึ่งของขวัญปีใหม่ใหม่ที่ พณ.เตรียมให้ประชาชน ซึ่งในหน่วยงาน พณ.จะ ยังมีแพ็คเกจต้นทุน ลดภาระอีกหลายรายการ” นายวิทยาการกล่าว

## ขอผู้ผลิตช่วยตรึงราคาสินค้า

นายวิทยาการกล่าวว่า ก่อนหน้านี้การ ลดค่าครองชีพประชาชน และต้นทุนของ ผู้ประกอบการ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าบริการกว่า 70% ยังจัดโปรโมชั่นจำหน่าย ผ่านร้านธงฟ้า ร้านชุมชนกว่า 140,000 ร้านค้า คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับ ประชาชนได้ 14,400 ล้านบาท ขณะที่ช่วง เทศกาลอย่างกินเจเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเทศกาลกินเจ อิ่มบุญราคาประหยัด จับมือกับพันธมิตรต่างๆ ลดราคาสินค้า ลดภาระ ค่าครองชีพ 750 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ ภาพรวม 2,250 ล้านบาท

นายวิทยาการกล่าวต่อว่า ในส่วนนโยบาย ฟื้นฟูหลังอุทกภัยของรัฐบาล กรมจัดงาน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด “ธงฟ้าฟื้นฟู เศรษฐกิจ” ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย และ “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ใน 4 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล โดยประสานงานห้างค้าปลีกค้าส่งให้เตรียม สต็อกสินค้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าซ่อมแซมบ้าน สินค้าทำความสะอาดบ้านเรือน ให้มีจำหน่าย

อย่างเพียงพอ

“ผู้ผลิตยื่นขอปรับราคามาต่อเนื่อง แต่ กรมยังขอความร่วมมือ และไม่ได้อนุมัติการ ปรับราคา โดยดูจากโครงสร้างต้นทุน และ สถานการณ์ในอนาคต ที่ยื่นมาต่อเนื่อง อาทิ น้ำมันปาล์มบรรจุขวด ปลากระป๋อง ส่วนราคา นมโรงเรียนที่มีปรับเพดานนั้น เป็นเรื่องเฉพาะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต้องยื่นกับ กรมการค้าภายใน ส่วนนมทั่วไปยังไม่ขอปรับ ราคา โดยยังยึดในเรื่องห้ามขาด ห้ามแพง” นายวิทยาการกล่าว

## ขงกรม.ลุยทางคู่-ไฮสปีด

นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปี 2568 กระทรวงคมนาคมมีแผนเร่งรัด โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 อีก 6 เส้นทาง รวม 1,312 กิโลเมตร (กม.) วงเงินรวม 298,060 ล้านบาท ได้แก่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 281 กม. วงเงิน 81,143 ล้านบาท ช่วงชุมทาง ถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. วงเงิน 44,103 ล้านบาท ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงิน 7,900 ล้านบาท ช่วง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงิน 30,422 ล้านบาท ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่- สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270 ล้านบาท และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงิน 68,222 ล้านบาท

“ปัจจุบันทั้ง 6 เส้นทาง ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงบประมาณแล้ว รอความคิดเห็นจาก กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดจะ สรุปได้ในสิ้นเดือนธันวาคม 2567 หากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบ แล้ว จะนำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ภายในเดือนมกราคม 2568 ก่อนทยอย เปิดประมูลโครงการแต่ละเส้นทางต่อไป” นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) ไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 357.12 กม. วงเงิน 3.41 แสนล้านบาท ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างเสนอต่อกระทรวงการคลัง และ สศช.พิจารณาภายใน 1-2 เดือน ก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบและเปิดประมูลภายในปี 2568

## หอการค้าฯหนุนถนอมลด5เรื่อง

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17079

หน้า: 1 (กลาง), 7

Col.Inch: 148.20 Ad Value: 177,840

PRValue (x3): 533,520

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แหล่งทะเบียนคุณผู้เกือบ5หมื่นคน 'พิพัฒน์' มั่นใจค่าแรง400บ.จบ23ธ.ค.

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย เปิดเผยภายหลังร่วมหารือนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กษ.ว่า ได้เข้าพบนางนฤมลเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน ด้านเกษตรและอาหาร (กรอ.เกษตร) และประสานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรมแก้ไขปัญหาตรงจุดยกระดับภาคเกษตร และอาหารของไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นคลังอาหารของโลก

“ทั้งนี้ ได้เสนอ 5 เรื่องสำคัญ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาผ่าน กรอ.เกษตร ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร (AFC) โดยขอให้สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ แก่สินค้าเกษตรราคาตกต่ำและล้นตลาด 2.การสร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่หลังน้ำร่องแล้ว 13 จังหวัด จะขยายเพิ่ม 4 จังหวัด ในปี 2567-2568 โดยให้สนับสนุนงบบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแนวคิด Food Valley น้ำร่อง จ.ขอนแก่น และยกระดับการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่ทันสมัย น้ำท่วม และสภาพอากาศ” นายสนั่นกล่าว

## ขึ้นทะเบียนอาหารแห่งอนาคต

นายสนั่นกล่าวอีกว่า 3.การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยด้านศูนย์กลางอาหาร การขึ้นทะเบียนอาหารแห่งอนาคต โดยให้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และขึ้นทะเบียนสารสำคัญในอาหาร เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเป็น Positive Lists สำหรับขึ้นทะเบียนการผลิตอาหารอนาคต รวมทั้งพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ

ส่งเสริมวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกษตรกร สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในไทย ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและงานวิจัย เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นซอฟต์แวร์ผ่านเทคโนโลยีอาหารและห้องเที่ยวและส่งเสริมการรับรองสินค้าตามมาตรฐานสากล

นายสนั่นกล่าวต่อว่า 4.การส่งเสริมและสนับสนุนการประมงทั้งระบบยั่งยืน ซึ่งหอการค้าร่วมกับ 12 สมาคมการค้า ได้รวมปัญหาทำข้อเสนอเร่งด่วน แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก 23 ข้อเสนอ โดยกรมประมงรับข้อเสนอของหอการค้าฯ ไปพิจารณาดำเนินการ และ 5.การส่งเสริมธุรกิจปลัสต์ว์ และแปรรูป ขอให้เร่งยกระดับมาตรฐานฟาร์มปลัสต์ว์ไทยกลุ่มโคเนื้อแพะเนื้อ และแพะนม เพิ่มจำนวนโรงฆ่าสัตว์โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์ โรงคัดบรรจุ ที่ได้มาตรฐาน GMP ทุกจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชเชิงพืชอาหารสัตว์ โดยขอให้กรมปลัสต์ว์เร่งปราบปรามผู้ลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าปลัสต์ว์อย่างเข้มงวด

## ถกบอร์ดโทรภาคี23ธ.ค.นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 22 หรือบอร์ดโทรภาคี ในพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ในบางอาชีพ และบางกิจการ ตามนโยบายของรัฐบาลว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ฝ่าย มาประชุมพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่กรรมการมา

ไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากกรรมการฝ่ายรัฐ 2 ราย ดิดการกิจ

“จึงเลื่อนไปประชุมบอร์ดในวันที่ 23 ธันวาคม เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ตามเงื่อนไขที่ต้องประชุมภายใน 15 วัน มั่นใจว่าจะประชุมได้ และพยายามทำให้จบ ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการปรับค่าจ้าง 400 บาทในทุกอาชีพ หรือทุกประเภทธุรกิจ เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสถานประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ค่อนข้างหนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นพื้นฐานของการจ้างงานทั้งแรงงานไทย และต่างชาติ”นายพิพัฒน์กล่าว

## แบ่งขึ้น400บ.ต่อวัน3ระยะ

นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทในบางธุรกิจและบางอาชีพ ต้องอิงตามภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในปี 2568 อีกแนวคิดหนึ่งคือ อาจจะลงย่อยถึงระดับอำเภอ เช่น อ.เกาะสมุย ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว อาจจะปรับขึ้นไปถึง 400 บาท และผู้ประกอบการไม่เดือดร้อน

“ในความคิดเห็นส่วนตัว ผมอยากให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท แบ่งเป็น 3 ระยะอิงตามเศรษฐกิจในปี 2568 เป็นหลัก ระยะที่ 1 ปรับขึ้นค่าจ้างในบางประเภท และบางขนาดกิจการ รวมถึงบางพื้นที่ที่มีความพร้อม และมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น จากนั้นจึงค่อยๆ ดูเศรษฐกิจในภาพรวมว่าจะเดินต่อไปได้หรือไม่ ระยะที่ 2 เลือกบางประเภทบางขนาดกิจการ บางพื้นที่ที่มีความพร้อมอีกระดับหนึ่ง หรือเท่าที่ไหว จะประกาศปรับขึ้นเป็นชุดที่ 2 ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากนั้นต้องรอระยะที่ 3 โดยเฉพาะเอสเอ็มอีเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการ” นายพิพัฒน์กล่าว

## หมโรงเรียนปรับขึ้นราคา

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติปรับเพิ่มราคากลาง ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพิ่มขึ้นจุกหรือกล่องละ 0.46 บาท ให้มีผลตั้งแต่อกเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2567 หรือในช่วงพ.ศ.2568 เป็นต้นไปนั้น เป็นผล มาจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ เยาวชน (มิลก์บอร์ด) ที่เห็นชอบการปรับราคากลางในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยปรับราคา นมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.46 บาท/หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับราคา กลางน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงโลกรัมละ 2.25 บาท

ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระด้านต้นทุนของเกษตรกรและผู้ประกอบการในโครงการนมโรงเรียน โดยการปรับเพิ่มราคากลาง นมโรงเรียนดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ จัดซื้อนมโรงเรียน ต้องได้รับการอุดหนุนงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 777 ล้านบาท



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17079

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 9.48

Ad Value: 11,376

PRValue (x3): 34,128

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แก้โรครุ่งเป็นวาระแห่งชาติ



## ● แก้โรครุ่งเป็นวาระแห่งชาติ

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีและ สหกรณ์ สั่งการให้กรมประมง เร่งผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในกุ้งทะเล เป็นวาระแห่งชาติ และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 17 ธันวาคมนี้ เพื่อควบคุมและ ป้องกันโรคระบาด ควบคู่กับการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ลดการใช้ ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงกุ้งทะเล ภายใต้ 11 มาตรการ การตั้งโจทย์ปัญหาที่ชัดเจน ครอบคลุม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานกุ้งทะเล

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15932

Col.Inch: 16.17 Ad Value: 20,212.50

ภาพข่าว: รับทราบมติกรม.แก้หนี้เกษตรกร

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 60,637.50

คลิป: ชาว-ดำ



■ **รับทราบมติกรม.แก้หนี้เกษตรกร** นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการ กฟก. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าชี้แจงและรับทราบมติกรม. กรณีเห็นชอบให้เกษตรกรถูกหนี้อาคารของรัฐ 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการแก้หนี้เพิ่มเติม 16,794 ราย ภายใต้กรอบงบประมาณเดิม 15,481 ล้านบาท ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 11 ธ.ค. 67 ที่ผ่านมา

## 'เอฟทีเอ'ช่วยไทยส่งออกนมเบอร์ 1 อาเซียน ขึ้นราคา'นมร.ร.'ช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นมและผลิตภัณฑ์นม เป็นสินค้าศักยภาพกลุ่มเกษตรแปรรูปของไทยที่มีการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดคู่ค้าที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย โดยในช่วง 10 เดือน (มกราคม-ตุลาคม 2567) ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไปตลาดโลก มีมูลค่า 603.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.3% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปตลาดคู่เอฟทีเอ 569.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 11.5%

มีสัดส่วนสูงถึง 94.3% ของการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด ตลาดคู่เอฟทีเอที่ขยายตัว ได้แก่ อาเซียน 9.8% ฮองกง 5.0% ญี่ปุ่น 165.6% ออสเตรเลีย 132.2% และเกาหลีใต้ 19.1% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ นมยูเอชที นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต นมและครีมที่ไม่เข้มข้นและไม่หวาน นมถั่วเหลืองมีนมผสม และนมและครีมเข้มข้นและหวาน โดยเอฟทีเอสนับสนุนการขยายตัวด้านปริมาณและมูลค่าส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นมไทย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การอนุมัติปรับเพิ่ม

ราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพิ่มขึ้น 0.46 บาท มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผลมาจากมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (มิลค์บอร์ด) ให้สอดคล้องกับราคากลางน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น กิโลกรัมละ 2.25 บาท ลดภาระด้านต้นทุนของเกษตรกรและผู้ประกอบการในโครงการนมโรงเรียน จะส่งผลให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดซื้อนมโรงเรียน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ได้รับการอุดหนุนเพิ่มเติมกว่า 777 ล้านบาท

# คน.ลดค่าครองชีพประชาชน ดูแลสินค้าเกษตร-ต้นทุนผู้ประกอบการ

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) แถลงผลงานครบรอบ 70 วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นแรก คือการกำกับดูแลสินค้าเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการราคาสินค้า ทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย แผนงานและมาตรการการบริหารจัดการ รวมทั้งให้การช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร อาทิ การพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน ในส่วนของข้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อ-ขายข้าวและหารือรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดข้าวกลุ่มเกษตรกร พร้อมดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกโดยเก็บไว้ที่ยังฉาง

ประเด็นที่สองการลดค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาลร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ ห้างสรรพสินค้าลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค

และค่าบริการ กว่า 70% นอกจากนี้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้า ร้านชุมชนกว่า 140,000 ร้านค้า คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ 14,400 ล้านบาท ขณะที่ในช่วงเทศกาลกินเจเมื่อเดือนตุลาคมได้จัดกิจกรรม “เทศกาลกินเจ อิ่มบุญราคาถูกประหยัด” จับมือกับพันธมิตรต่างๆ ลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องสามารถลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 750 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 2,250 ล้านบาท

สำหรับแผนการลดค่าครองชีพประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะดำเนินการในระยะต่อไป คือ “พาณิชย์ลดราคา New Year Mega Sale 2025” ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มพิเศษทั่วประเทศข้ามปีในเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ ธันวาคม 2567-มกราคม 2568 รวม 46 วัน โดยระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จะเปิดตัวที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนอกจากลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชน

ประเด็นสุดท้าย การปรับภาพลักษณ์การทำงานของกรม ได้แก่ การ Rebranding ธงฟ้า / ส่งเสริมให้ผู้บริโภคฉลาดเลือก ฉลาดซื้อประหยัดใช้ อีกเรื่องคือยกระดับมาตรฐานงานช่างตรวจวัดให้เป็นสากล โดยพัฒนามาตรฐานให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ จะยกระดับคือการปรับปรุงกฎหมายการค้าข้าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการรายเล็กที่จะช่วยนำพาเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง จึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายการค้าข้าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้ามาเป็นผู้ส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น

สุดท้ายเพื่อให้การทำงานของกรมฯ ทำได้ ทำไว ทำจริง จึงต้องยกระดับการทำงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) โดยใช้กลไกของสพจ. และสคต. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนภูมิภาคและขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



## พาณิชย์ตั้งมิส มิสเตอร์ ดูแลสินค้าเกษตร

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด  
เผยว่า กรมได้กำหนดแผนทำงานในปี 2568 ได้จัดตั้งมิสและ  
มิสเตอร์ ดูแลสินค้าเกษตรเป็นรายตัว ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ พืช 3 หัว และปศุสัตว์ มี  
รองอธิบดีกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง โดยมีและมิสเตอร์จะต้องรู้สึก  
รู้จริง รู้จักสินค้านั้นๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น ราคา  
เมล็ดพันธุ์ ราคาตลาด ตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ  
ต้นทุนการผลิต คู่แข่งเป็นอย่างไร เทรนด์ตลาดโลกเป็นอย่างไร  
สินค้านั้นๆ ใช้ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง พูดได้ว่าต้องรู้จักสินค้า  
ตั้งแต่ต้นจนจบ เวลามีปัญหาจะได้บริหารจัดการและแก้ไขได้  
ถูก

Section: กีฬา/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 14 ธันวาคม 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 24434

Col.Inch: 9.88

Ad Value: 7,410

หน้า: 15(ล่าง)

PRValue (x3): 22,230

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไร้อ้อยห้วยฝั่งจกเผาผล PM 2.5

## ไร้อ้อยห้วยฝั่งจกเผาผล PM 2.5

นายวิทยา ปัญญาต์ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์เปิดเผยว่าตามที่นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาอ้อยในที่โล่งทุกประเภท รวมทั้งเผาพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า ช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย เกษตรกร ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง ได้ให้ความร่วมมือ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการงดการเผาอ้อยลดโลกร้อน และลดฝุ่นละออง pm 2.5 ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ ทสจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังเดินทางนำรางวัลประชาชนสัมพันธ์ และขยายผลไปยังเกษตรกรทุกอำเภอ เพื่อคุณภาพอากาศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกาฬสินธุ์ต่อไป.